



สาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเมืองพัทยา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน

คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๔๘ ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น

นับจากปีพุทธศักราช ๒๔๔๘ จวบจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา ๑๑๘ ปี ประเทศไทยมีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา รวมทั้งสิ้น ๗,๘๕๐ แห่ง ถือเป็นหน่วยของการบริหารราชการแผ่นดินที่ใกล้ชิดกับประชาชน สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ มีผลสำเร็จในการจัดการ และการจัดบริการสาธารณะ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในโครงการต่าง ๆ เกิดนวัตกรรมท้องถิ่น ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนและเครือข่ายในพื้นที่ ได้เป็นวงกว้าง

ขอให้ยึดหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ๑๗ เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ มาเป็นแนวทางในการบริหารงานท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม เน้นการบูรณาการร่วมกันกับภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชน

/ในนาม...

ในนามของกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง
ผืนีกกำลังบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเป็นส่วนสำคัญ
ในระดับพื้นที่ในการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
เป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นการอุปโภค บริโภคและการท่องเที่ยว เพื่อให้เศรษฐกิจไทย
กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง

ในโอกาสนี้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมี
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้โปรดปกป้องคุ้มครอง
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน
ตลอดจนครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ในหน้าที่การงาน มีกำลังกาย กำลังใจ
กำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งจะปฏิบัติหน้าที่ ร่วมเป็นแรงพลังเพื่อช่วยกันนำพาท้องถิ่นไทย
ให้เป็นที่พึงของประชาชน และเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย